



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕ / ๑๗/๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในเพจ “คณิตศาสตร์ By พี่ช่วย” ที่เผยแพร่บทสนทนาระหว่างครูกับผู้ปกครอง ในการเรียนทางไกลผ่านระบบโทรทัศน์ (On-air) โดยใช้ DLTV โดยระบุว่า ครูให้ผู้ปกครองถ่ายภาพขณะเด็กเรียนผ่านโทรทัศน์ เท่านั้น ขณะที่ผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านยูทูป เพราะสามารถหยุดภาพและเสียงในขณะที่เรียน ซึ่งผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจในบทเรียนได้ เพื่อดังกล่าวแสดงความคิดเห็นว่า พฤติการณ์เช่นนี้เป็นการสร้างภาพไม่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่แท้จริง ดังเป็นที่ปรากฏตามข่าว และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงขอแจ้งเพื่อสร้างความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามประเด็นข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนไว้เพื่อเป็นทางเลือกของนักเรียน ผู้ปกครองและครู ในรูปแบบหลัก ๓ ลักษณะคือ ๑) การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-site) โดยโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) หรือที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ๒) การจัดการเรียนการสอนทางไกล ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ (On-air) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-demand) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (Online) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On-hand) และ ๓) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-site) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลอื่นๆ

๒. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน ระบบการสื่อสารและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการสร้างภาระ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือเกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดความจำเป็น ทั้งต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งแนวปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัทธ์ เรืองแหล่)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

ผู้ประสานงาน ๐๘๘-๗๑๒๕๒๕๗